

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๑/๖



สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑๗๙ หมู่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

เรียน อธิการบดี / อธิบดี / คณบดี / ผู้บัญชาการ / ผู้ว่าการ / ผู้อำนวยการ / นายกองค้การบริหารส่วน
จังหวัด / นายกเทศมนตรี / อาจารย์ใหญ่ / ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษา ฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ / กำหนดการ / ใบสมัคร / หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้ มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ดังรายละเอียดในโครงการที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการตามสิทธิ์จากต้นสังกัดสามารถสมัครได้ที่ <https://goo.g/vfZDgfW> หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง E-mail address ของผู้สมัคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย)

รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร ๐-๗๕๒๐-๔๐๗๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๐-๔๐๗๑

<http://rdi.rmutsv.ac.th/info/>